

Số: /KH-SCT

Bắc Giang, ngày tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Căn cứ Hướng dẫn số 3559/HD-CAT-ANKT ngày 20/12/2022 của Công an tỉnh Bắc Giang về hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (XDPTTDBVANTQ) trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục năm 2023. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, ổn định thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiểu và thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ của công tác đảm bảo an ninh trật tự và XDPTTDBVANTQ tại cơ quan, đơn vị và ở địa phương nơi cư trú.

Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại cơ quan, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm, kiên quyết không để phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội trong cơ quan.

2. Yêu cầu

Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các lĩnh vực quản lý của ngành và tại cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ quan và địa phương.

Nội dung của công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải lồng ghép vào các nhiệm vụ, hoạt động của cơ quan; đồng thời gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của các Ban Chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 48-CT/TW, Chiến lược quốc gia PCTP giai đoạn 2016-2025 tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Nghị quyết số 148-NQ/TU ngày 20/10/2016 và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh,... Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2020-2025”, Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng PTTDBVANTQ, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong PTTDBVANTQ vào dịp “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8)”.

2. Công tác tham mưu, phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

Chủ động nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội; tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, việc chấp hành đường lối, chính sách pháp luật, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Khi phát hiện đơn thư, tờ rơi, tài liệu có nội dung xấu không in sao, tán phát; kịp thời thu gom, niêm phong chuyển đến các đơn vị của Công an tỉnh.

Phối hợp rà soát chính trị nội bộ về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, kịp thời phát hiện đề nghị xem xét xử lý những sai phạm theo Quy định số 58-QĐ/TW; phối hợp thẩm định tiêu chuẩn chính trị những trường hợp trước khi giới thiệu vào quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động; bố trí bộ phận thiết yếu cơ mật (Tổ bảo mật) theo phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên.

Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn việc triển khai các chương trình, dự án có yếu tố nước ngoài, nhất là các dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ. Phối hợp thực hiện tốt việc quản lý đoàn ra nước ngoài, đoàn nước ngoài vào theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh và theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Thường xuyên rà soát, kiện toàn bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ, Tổ bảo mật cơ quan; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ BMNN; tăng cường kiểm tra, thanh tra và tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN;

Phối hợp đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị lớn khi tổ chức; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạt động tại cơ quan.

3. Phối hợp công tác đảm bảo an ninh, trật tự các lĩnh vực; quy chế phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành

Tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công An, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; kịp thời thông báo, phối hợp giải quyết các vụ, việc phức tạp về ANTT, vi phạm pháp luật liên quan đến nội bộ, lĩnh vực ngành Công Thương quản lý; tiếp tục duy trì thực hiện quy chế phối hợp với Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, các quy chế phối hợp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn tài sản trong cơ quan.

4. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

4.1. Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các văn bản về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng, biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ động nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, việc chấp hành đường lối chính sách pháp luật của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm trong tình hình mới; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực phòng ngừa, tố giác tội phạm; kiên quyết đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thực hiện tốt việc giữ gìn trật tự giao thông, trật tự công cộng, an toàn phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan; xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế, nội quy công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

4.2. Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Củng cố, duy trì và phát huy các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong cơ quan như mô hình: “5 không” trong cơ quan (không cờ bạc, không ma túy, không mại dâm, không phạm tội, không vi phạm Luật giao thông); “3 không” (không khói thuốc, không vi phạm Luật giao thông đường bộ, không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội); Đội Thanh niên xung kích an ninh.

4.3. Công tác xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan

Chỉ đạo lực lượng bảo vệ phối hợp với các tổ chức trong cơ quan: Công đoàn, lực lượng tự vệ cơ quan,... trong đó lực lượng bảo vệ và lực lượng Tự vệ là nòng cốt trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng (Công an tỉnh, Ban CHQS thành phố) thường xuyên tổ chức huấn luyện cho lực lượng bảo vệ, lực lượng Tự vệ cơ quan. Đồng thời, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị cho lực lượng bảo vệ trong thực hiện nhiệm vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở tổ chức quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về nội dung Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Giao Văn phòng Sở kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các phòng, trung tâm thuộc Sở thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch này; có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra công tác an ninh trật tự, thường trực bảo vệ cơ quan; hệ thống thông tin liên lạc, camera, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, máy tính nối mạng... đảm bảo mọi hoạt động của các hệ thống an toàn, hiệu quả; chủ động phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ; tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình gương người tốt, việc tốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo sự lan toả rộng khắp, bền vững trong cơ quan; định kỳ báo cáo các cấp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Phòng Tham mưu, Công an tỉnh (b/c);
- Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, trung tâm trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Phương